

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 240/FPT-FCC

Ngày 22 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán: FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7300. 7300

Fax: 04. 3768. 9061

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Nguyễn Phương Châu

Địa chỉ: Ban Truyền Thông, tầng 14, Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.7300.7300 (41028)

Fax: 04. 3768. 9061

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (\*): Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2016 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2016

**Nơi nhận:**

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

**Người công bố thông tin**  
**Trưởng ban Truyền Thông FPT**  
**Bùi Nguyễn Phương Châu**



## **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2016**

Trong 6 tháng đầu năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất và LNTT đạt 17.818 tỷ đồng, và 1.258 tỷ đồng, đạt tương ứng 95% và 100% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 862 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch lũy kế. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.881 đồng, tương đương 102% kế hoạch lũy kế. Tuy vậy, các chỉ tiêu lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do các yếu tố đã được tính đến trong kế hoạch, gồm (1) khối Công nghệ ghi nhận ít doanh thu hơn cùng kỳ từ thị trường trong nước do thị trường chưa hồi phục; (2) khối Viễn thông hoàn thành dự án quang hóa tại các tỉnh thành lớn và đang trong giai đoạn phân bổ chi phí; (3) lĩnh vực Phân phối bị giảm doanh thu phân phối iPhone cho các khách hàng lớn.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 2.713 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% và 377 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đóng góp lớn nhất là từ lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm với doanh thu tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch lũy kế.

Đặc biệt thị trường Nhật – thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong các năm trở lại đây với mức tăng ấn tượng 52% so với 6 tháng đầu năm 2015 tính theo đồng USD (đã loại ảnh hưởng tăng giá của đồng Yên Nhật).

Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm với mức tăng 32% về doanh thu và 38% về LNTT, đạt tương ứng 104% và 113% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực Bán lẻ mở thêm 66 cửa hàng trên toàn quốc, tiếp tục tăng thị phần trong các ngành hàng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng.

## **HOẠT ĐỘNG NỘI BẬT THÁNG 6 NĂM 2016**

### **NHẬN NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN**

**Công ty công nghệ duy nhất ASEAN lọt danh sách Nikkei Asia 300:** Theo bảng xếp hạng 300 công ty châu Á có hoạt động kinh doanh tốt nhất 5 năm tài chính gần đây (tính đến hết 2015) do Tập đoàn truyền thông hàng đầu Nhật Bản - Nikkei vừa công bố, FPT là công ty công nghệ duy nhất của ASEAN nằm trong danh sách này. Đây là năm thứ 3 liên tiếp FPT được Nikkei vinh danh.

**Công ty Quản trị tốt nhất Việt Nam:** Ngày 17/02, tại Hồng Kông, FPT đã được vinh danh là Công ty Quản trị tốt nhất Việt Nam. Giải thưởng do Asia Money - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu châu Á trao tặng. Đây là giải thưởng thường niên có quy mô lớn nhất châu Á về quản trị doanh nghiệp, được bầu chọn bởi hàng trăm lãnh đạo và chuyên gia tài chính trong khu vực.

**Công ty công nghệ duy nhất trong Top 50 của Forbes Việt Nam:** Với giá trị vốn hóa đạt 19.197 tỷ đồng, FPT tiếp tục trở thành công ty công nghệ duy nhất lọt danh sách "50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2015" của tạp chí Forbes Việt Nam. Đây là năm thứ 4 Forbes Việt Nam công bố danh sách "50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" và cũng là năm thứ 4 liên tiếp FPT có mặt tại giải thưởng uy tín này.

**Năm thứ 3 liên tiếp lọt Top 100 công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài toàn cầu:** Ngày 16/2, IAOP (Hiệp hội Dịch vụ thuê ngoài chuyên nghiệp quốc tế) vừa công bố Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) lần thứ 3 liên tiếp lọt vào Danh sách 100 nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) toàn cầu.

**Được Gartner đánh giá là đối tác "Cool Vendor" tại thị trường mới nổi:** Hãng nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực CNTT, Gartner vừa đưa ra báo cáo "Cool Vendors in Emerging Market 2016". Theo bản báo cáo này, Gartner đánh giá FPT Software là một trong 05 Cool Vendor tại các thị trường mới nổi. "Cool Vendor" được Gartner định nghĩa là các công ty có tính sáng tạo độc đáo, có tầm ảnh hưởng nhất định và thu hút được sự quan tâm.

**Nhà tuyển dụng lý tưởng nhất Việt Nam:** Theo khảo sát Nhà tuyển dụng lý tưởng nhất Việt Nam của Universum với trên 100 đơn vị là những đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước tại thị trường Việt Nam, năm 2016, FPT đã đứng ở vị trí số 1 trong ngành CNTT, vượt qua các tên tuổi lớn như Google, Microsoft.

## KÝ KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LỚN

**Dự án ERP lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài:** Ngày 04/3, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa nhận thông báo thắng thầu "Thiết kế, cung cấp, cài đặt và triển khai phần mềm ERP/EAM cùng các hệ thống hỗ trợ liên quan và đào tạo" cho Công ty Truyền tải Gas Bangladesh (GTCL). Với tổng giá trị 9,1 triệu USD, đây là dự án ERP lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài tính tới thời điểm này.

**Ký kết hợp đồng "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Trợ giúp Xã Hội" trị giá 61 tỷ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:** Phạm vi công việc của hợp đồng là sử dụng phần mềm công nghệ quét quang và nhận dạng để tổ chức nhập dữ liệu các phiếu điều tra có được từ hai đợt điều tra thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo (phiếu C) và thông tin hộ gia đình có người nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng (phiếu C1) tại 63 tỉnh/thành phố; chuyển dữ liệu nhập được vào cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý trợ giúp xã hội.

**Triển khai dự án trên nền tảng công nghệ Predix đầu tiên cho khách hàng Nhật Bản:** công việc của FPT là thực hiện tất các công đoạn (full life cycle) để hệ thống chạy trên nền tảng công nghệ IoT (Internet of Things Platform) của khách hàng hoạt động ổn định trên nền tảng công nghệ với Predix của GE cũng như các môi trường điện toán đám mây đã hỗ trợ trước đó. Dự án này nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa khách hàng và GE nhằm đem IoT Platform của khách hàng cùng với nền tảng công nghệ Predix của GE phục vụ thể vận hội Tokyo 2020. Dự án này cũng giúp FPT tiếp tục khẳng định được năng lực trong mảng công nghệ IoT.

## NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ

**FPT Software thực hiện chuỗi sự kiện công nghệ với khách hàng tại Nhật Bản:** Giới thiệu năng lực về công nghệ, trong đó nổi bật là công nghệ S.M.A.C và IoT là những nội dung chính sẽ được FPT thực hiện trong chuỗi sự kiện công nghệ (FPT Technology Roadshow) cho các khách hàng lớn tại Nhật Bản trong tháng 5 và tháng 6 năm 2016. Ngày 11/5 sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện của FPT Technology Roadshow 2016 đã được thực hiện với khách hàng

là một hãng sản xuất sản phẩm về hình ảnh và quang học, bao gồm máy Camera, máy photocopy và máy in hàng đầu của Nhật Bản thu hút sự quan tâm của hơn 300 người.

**Microsoft công nhận FPT Nhật Bản là Silver Cloud Platform Competency:** (đối tác có kỹ năng chuyên sâu về nền tảng công nghệ điện toán đám mây cấp độ bạc): Với việc đạt được chứng nhận này, FPT Nhật Bản có cơ hội được tiếp cận các dự án Cloud trên nền tảng Microsoft Azure, đồng thời được khuyến khích triển khai Azure cho người dùng cuối. Để trở thành Silver Cloud Platform Competency FPT Nhật Bản đã phải chứng minh được năng lực tốt trong mảng Notes Migration, cũng như chứng minh được năng lực triển khai Azure đặc biệt trong lĩnh vực IoT.

**FTI trở thành đối tác vàng của Microsoft:** Trong tháng 5, Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (FTI, thuộc FPT Telecom) đã được hãng Microsoft cấp chứng nhận đối tác Vàng về cung cấp giải pháp và dịch vụ Cloud (điện toán đám mây) ở Việt Nam.

**FPT IS là đối tác bạch kim đầu tiên tại Việt Nam của Cyberpower:** Cuối tháng 4, FPT IS đã trở thành công ty Việt Nam đầu tiên được CyberPower công nhận là Đối tác Bạch kim – mức độ đối tác cao nhất của hãng công nghệ này.

**FPT Software là đối tác bạch kim của Hitachi Finance Segment:** Kết quả này dựa vào các dự án mảng Ngân hàng, Bảo hiểm (gồm: Core banking, Chứng thực con dấu ngân hàng, Bảo hiểm nhân thọ...) mà FPT Software đã triển khai cho Hitachi Finance Segment. FPT Software là một trong 4 đối tác nước ngoài có mặt trong danh sách 33 công ty đối tác được Hitachi Finance Segment công nhận.

**FPT sẽ có 500 người làm cho Honda vào năm 2020:** Ngày 23/6, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cùng đại diện FPT Nhật Bản đã có buổi làm việc với Honda Techno Ford (HTFT) để cùng nhìn lại quá trình hợp tác song phương và đưa ra những kế hoạch tiếp theo. Theo đó, HTFT mong muốn FPT đề xuất nhiều thành viên có kỹ năng tốt theo đúng kế hoạch, và có thể đảm bảo việc tăng người định kỳ cũng như chú trọng trong mảng đào tạo nhân lực hơn nữa. Từ nay đến năm 2020, HTFT có kế hoạch tăng trưởng nhân sự, trong đó có 30% là người FPT, tương đương với 500 người. HTFT hy vọng FPT sẽ giúp hãng trong việc xây dựng định hướng kinh doanh tại Việt Nam.

**Khai trương trung tâm cung cấp dịch vụ CNTT lớn nhất khu vực miền Trung:** Ngày 22/04, tại Đà Nẵng, FPT đã khai trương Trung tâm cung cấp dịch vụ CNTT lớn nhất khu vực miền Trung, FPT Complex. Với diện tích 5,9 ha, đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 kỹ sư CNTT ở giai đoạn 1 và 10.000 chỗ làm việc ở giai đoạn 2, Trung tâm này sẽ đóng góp quan trọng cho mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu xuất khẩu phần mềm vào năm 2020 của FPT.

**Khai trương trung tâm hợp tác nông nghiệp thông minh FPT – Fujitsu:** Ngày 24/02, Tập đoàn FPT và Tập đoàn Fujitsu đã khai trương Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp thông minh FPT-Fujitsu tại Hà Nội, giới thiệu kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng công nghệ điện toán đám mây - "Akisai".

## **FPT TELECOM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**FPT Telecom khánh thành mở rộng 2 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Uptime Tier III:** Trong 2 ngày 6/6 và 7/6/2016, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) tổ chức Lễ khánh thành mở rộng 2 Trung tâm Dữ liệu (Data Center) đạt chuẩn Uptime Tier III gồm: Data Center EPZ tại khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM và Data Center Phạm Hùng tại tòa nhà FPT

Cầu Giấy, Hà Nội. Trong đó, Data Center EPZ được xem là Trung tâm Dữ liệu lớn nhất tại Miền Nam.

**FPT Telecom chính thức triển khai dịch vụ IPv6 trên diện rộng:** Từ ngày 1/7, FPT Telecom sẽ cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng là hộ gia đình sử dụng Internet băng rộng và khối doanh nghiệp. Sau quá trình cung cấp thử nghiệm thành công với hơn 200.000 người dùng, FPT kỳ vọng đạt trên nửa triệu người dùng ngay trong năm 2016.

**Trưởng ban Truyền Thông FPT**   
  
**Bùi Nguyễn Phương Châu**

